



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
DEPARTMENT OF HEALTH SERVICE SUPPORT

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กรม สบส. ดีเดย์ 3 ก.พ. เปิดยื่นขออนุญาตธุรกิจสปา/นวด ผ่าน Biz Portal เต็มรูปแบบ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ดีเดย์ 3 กุมภาพันธ์นี้ เตรียมเปิดให้บริการยื่นขออนุญาตแก่ภาคธุรกิจสปา นวดเพื่อสุขภาพ ผ่านระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (Biz Portal) อย่างเต็มรูปแบบ อยู่ใกล้หรือไกลก็สามารถทำธุรกรรมได้ง่ายผ่านปลายนิ้วเพียงคลิกเดียว

ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดี กรม สบส. ให้สัมภาษณ์ภายหลังพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานอนุมัติ/อนุญาต ภายใต้พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ในระบบ Biz Portal ว่า ปัจจุบัน ภาครัฐได้มีการพัฒนารูปแบบกระบวนการให้มีความทันสมัยเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล และบริการแก่ประชาชน โดยกรม สบส. เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการดูแล กำกับ สถานพยาบาลเอกชน และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่มีอยู่นับหมื่นแห่งทั่วประเทศ ซึ่งในแต่ละวันจะมีการยื่นคำขออนุญาตประกอบกิจการหรือชำระค่าธรรมเนียม เข้ามาเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อยกระดับการให้บริการของหน่วยงานให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว กรม สบส. จึงปรับกระบวนการบริหารจัดการองค์กรสู่ระบบดิจิทัล โดยนำระบบ Biz Portal มาให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 ใน 8 กระบวนการยื่นขออนุมัติ และอนุญาต ทั้งของผู้ประกอบกิจการ ผู้ดำเนินการ และผู้ให้บริการ ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 อำนวยความสะดวกให้ภาคธุรกิจสามารถรับบริการในช่องทางออนไลน์ สามารถกรอกแบบฟอร์ม ยื่นเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในเว็บไซต์ศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (<https://bizportal.go.th>) ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่ต้องเดินทางมาถึงหน่วยงาน ซึ่งช่วยให้ผู้รับบริการทำธุรกรรมได้แบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ภายในเว็บเดียวจบ ครบทุกเรื่อง

ด้าน นายพรเทพ ล้อมพรม ผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กล่าวต่อว่า สำหรับ กระบวนการทั้ง 8 กระบวนการที่จะเปิดให้บริการผ่านระบบ Biz portal ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ ประกอบด้วย 1.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการ สปา 2.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ 3.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการนวดเพื่อเสริมความงาม 4.การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสปา 5.การขอรับใบรับรองเป็นผู้ให้บริการสปา นวดเพื่อสุขภาพ และนวดเพื่อเสริมความงาม 6.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 7.การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง และ 8.การขอรับใบรับรองเป็นผู้ให้บริการในสถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ซึ่ง กรม สบส. จะมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบเพื่อเพิ่มกระบวนการอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการต่อไป โดยคาดว่าจะในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จะสามารถเพิ่มการขออนุมัติ/อนุญาต เช่น การโอนกิจการ ยกเลิกกิจการ เพิ่มหรือลดจำนวนเตียง เปลี่ยนผู้ดำเนินการ เพิ่มเติมในระบบ Biz Portal ต่อไป และสำหรับผู้ที่มิขอสงสัยหรือคำถามในการใช้งานระบบ Biz Portal ก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มควบคุมกำกับมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 2193 7000 ต่อ 18408 ในวันและเวลาราชการ

***** 16 มกราคม 2568



www.hss.moph.go.th



[theprhss](https://www.facebook.com/theprhss)



[@ThePRhss](https://www.youtube.com/@ThePRhss)



[@theprhss](https://www.tiktok.com/@theprhss)



[PrHss](https://twitter.com/PrHss)



Call Center 0 2193 7000